

Giảm giá cho máy nước nóng điện

Cảm ơn quý vị đã cam kết sử dụng năng lượng hiệu quả



Nếu quý vị có thắc mắc về đơn đăng ký xin giảm giá, quý vị có thể:

- Liên hệ với Cố Vấn Năng Lượng theo số 1-800-562-1482 từ thứ Hai đến thứ Sáu 8h sáng to 5h chiều.
- Xem xét điều kiện nhận giảm giá theo danh mục tại pse.com/rebates.

Quý vị phải là khách hàng dân cư nhà ở loại một hộ gia đình¹ của PSE hiện tại sử dụng điện để làm nóng nước. Công trình mới dành cho loại nhà một hộ gia đình, nhiều gia đình (năm căn hộ liền kề trở lên) và tài khoản thương mại không đủ điều kiện.

Các điều kiện để nhận giảm giá

- Đơn xin giảm giá phải được nộp trong vòng 30 ngày kể từ ngày lắp đặt.
- Nếu một khoản giảm giá ngay lập tức được cung cấp thông qua một nhà thầu với tổng số tiền mà quý vị đủ điều kiện, thì quý vị không đủ điều kiện để nhận được giảm giá bổ sung.
- Chỉ một khoản giảm giá cho mỗi hộ gia đình đủ điều kiện.
- Không thể kết hợp với bất kỳ khoản giảm giá nào khác trừ khi được ghi chú.
- Khoản giảm giá không được vượt quá giá mua trước thuế cho bất kỳ sản phẩm đủ điều kiện nào.

Những điều kiện cho thiết bị

- Giảm giá chỉ áp dụng cho thiết bị mới, đủ điều kiện.
- Phải được lắp đặt để tuân thủ tất cả các yêu cầu về luật liên bang, tiểu bang và địa phương.
- Thiết bị được thay thế trong thời gian bảo hành sẽ không nhận được giảm giá lần thứ hai.
- Vui lòng xem lại tiêu chuẩn thiết bị cụ thể và danh sách sản phẩm đủ điều kiện tại pse.com/waterheating.

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

SỐ TÀI KHOẢN # (NƠI THIẾT BỊ ĐƯỢC LẮP ĐẶT)	TÊN (NGƯỜI NHẬN SÉC)			
ĐỊA CHỈ (NƠI THIẾT BỊ ĐƯỢC LẮP ĐẶT)	THÀNH PHỐ	TỈNH BANG	MÃ BƯU ĐIỆN (ZIP)	
ĐỊA CHỈ GỬI THƯ	THÀNH PHỐ	TỈNH BANG	MÃ BƯU ĐIỆN (ZIP)	
EMAIL (KHÁCH HÀNG/CHỦ TÀI KHOẢN)	ĐIỆN THOẠI (KHÁCH HÀNG/CHỦ TÀI KHOẢN)			
LOẠI NHÀ	<input type="checkbox"/> NHÀ MỘT HỘ GIA ĐÌNH	<input type="checkbox"/> NHÀ DI ĐỘNG (MANUFACTURED HOME)	NĂM XÂY NHÀ	NGÀY LẮP ĐẶT
NHIÊN LIỆU LÀM NÓNG NƯỚC TRƯỚC KHI NHẬN GIẢM GIÁ	<input type="checkbox"/> KHÍ THIÊN NHIÊN	<input type="checkbox"/> ĐIỆN	<input type="checkbox"/> DẦU	<input type="checkbox"/> PROPAN
THIẾT BỊ LÀM NÓNG NƯỚC TRƯỚC KHI NHẬN GIẢM GIÁ	<input type="checkbox"/> BỂ CHỨA (STORAGE) <input type="checkbox"/> TRỰC TIẾP (TANKLESS) <input type="checkbox"/> BƠM NHIỆT (HEAT PUMP) <input type="checkbox"/> LÒ HƠI (BOILER)			<input type="checkbox"/> TỰ LẮP ĐẶT

CHỌN SẢN PHẨM GIẢM GIÁ QUÝ VỊ ĐANG ĐĂNG KÝ

<input type="checkbox"/> MÁY NƯỚC NÓNG BƠM NHIỆT ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP 3 (\$500)	SỐ KIỂU MÁY (MODEL NUMBER)
<input type="checkbox"/> MÁY NƯỚC NÓNG BƠM NHIỆT ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP 4 (\$500)	SỐ KIỂU MÁY (MODEL NUMBER)
<input type="checkbox"/> MÁY NƯỚC NÓNG BƠM NHIỆT ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP 3 VỚI EFFICIENCY BOOST (\$700)*	SỐ KIỂU MÁY (MODEL NUMBER)
<input type="checkbox"/> MÁY NƯỚC NÓNG BƠM NHIỆT ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP 4 VỚI EFFICIENCY BOOST (750)*	SỐ KIỂU MÁY (MODEL NUMBER)

* Chương trình Efficiency Boost của PSE cung cấp các khoản giảm giá gia tăng cho khách hàng đủ điều kiện về thu nhập. Để tìm hiểu thêm và xem liệu quý vị có đủ điều kiện hay không, hãy gọi cho Cố Vấn Năng Lượng theo số 1-800-562-1482 hoặc truy cập pse.com/boost. Nếu đủ điều kiện, vui lòng gửi giấy xác nhận thu nhập với mẫu đơn này để nhận được khoản giảm giá cao hơn.

¹ Nhà ở dành cho một hộ gia đình được định nghĩa là: A) nhà được xây dựng tại địa điểm cư trú; B) nhà ở độc lập hoặc nhà ở liền kề có bốn căn hộ trở xuống. Ngoài ra, vì mục đích của chương trình này, các ngôi nhà kiểu mô-đun cũng thuộc phân loại này. Lưu ý rằng hầu hết các ngôi nhà không phải là nhà di động sẽ thuộc loại này.

Đính kèm bản sao hóa đơn và biên lai lắp đặt đã thanh toán cuối cùng của quý vị

Hóa đơn và biên lai lắp đặt của quý vị phải bao gồm ngày lắp đặt, nhãn hiệu và số kiểu máy của tất cả các thiết bị được giảm giá.

Ký để chấp nhận các điều khoản và điều kiện

Tôi xác nhận rằng (các) sản phẩm được mô tả ở trên đã được mua và lắp đặt tại địa điểm được chỉ định. Tôi hiểu rằng PSE cung cấp các ưu đãi giảm giá cho các biện pháp được thiết kế để tiết kiệm năng lượng nhưng tôi thừa nhận rằng mức tiết kiệm năng lượng ước tính không được đảm bảo và tôi hiểu rằng PSE không đưa ra bảo đảm hay tuyên bố rõ ràng nào về các sản phẩm này hoặc việc lắp đặt chúng. Tôi xác nhận rằng tôi chịu trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu về quy tắc hiện hành, xác định tính phù hợp của việc lắp đặt và thanh toán mọi khoản nợ cho nhà thầu/nhà cung cấp. Hơn nữa, tôi hiểu rằng đây là dịch vụ bị tính phí và có thể thay đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo trước. PSE có quyền kiểm tra mọi hoạt động lắp đặt trước khi phê duyệt để cung cấp giảm giá và/hoặc sau khi thanh toán giảm giá và tôi đồng ý cung cấp cho PSE quyền tiếp cận hợp lý cho các mục đích đó. Tôi ủy quyền cho PSE tiết lộ thông tin tài khoản khách hàng của tôi, bao gồm thông tin thanh toán và sử dụng năng lượng của tôi, cho người đánh giá độc lập, bên thứ ba chỉ nhằm mục đích đánh giá chương trình giảm giá này, xác nhận việc tiết kiệm năng lượng và cho các mục đích đảm bảo chất lượng khác. Việc tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị sẽ tuân thủ chính sách quyền riêng tư của PSE và luật của tiểu bang.

CHỮ KÝ

NGÀY

Gửi đơn đăng ký đầy đủ và hóa đơn hoặc biên lai của quý vị

Nếu đăng ký cho chương trình Efficiency Boost, vui lòng gửi giấy xác nhận thu nhập.

Email: rebates@pse.com

Địa chỉ gửi thư: Puget Sound Energy/Energy Efficiency Rebates,
P.O. Box 97034 BOT-020, Bellevue, WA 98009-9734